

PTTEP ผลงาน Q1 เร็ด! ลุ้นกำไรพุ่ง 1.38 หมื่นล.

PTTEP ลุ้นบโตรวมไตรมาสแรกเด่นสุดหุ้นพลังงาน จ่อฟื้นกำไรทะลัก 1.38 หมื่นล้านบาท รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบแครง หนุนราคาขายปิโตรเลียมพุ่ง ฟากโบรคฯ ซีอีโอ "ซื่อ" ให้ราคาเป้าหมาย 135 บาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)



PTTEP

จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำหนดคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ให้ราคาเป้าหมาย 135 บาท โดยสะท้อนสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบที่ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และหากประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ราคาน้ำมันดิบดูไบในปัจจุบันที่ 65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะได้ราคาเป้าหมายที่ 140 บาท อีกทั้ง PTTEP ยังได้รับอานิสงส์มากที่สุดในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 จะมีโอกาสทำกำไร 1.38 หมื่นล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 12% จากช่วงปีก่อน และเพิ่มขึ้น 46% จากงวดไตรมาส 4/2560 ซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน ส่วนใหญ่จะมาจากราคาน้ำมันดิบดูไบที่พุ่งขึ้นถึง 20% จากช่วงปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 64 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จึงส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของ PTTEP ชัยบสูงขึ้น

ส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบไตรมาส 4/2560 สาเหตุสำคัญมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่พุ่งสูงขึ้นบนรายการภาษี โดยค่าเงินบาทแข็งขึ้น 1.45 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.9 พันล้านบาท บนรายการภาษี และสูงขึ้นจากระดับ 2.3 พันล้านบาทในงวดไตรมาส 4/2560 ประกอบกับคาดว่า ASP ของ PTTEP จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 43.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตาม

ราคาขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณยอดขายจะลดลงเหลือ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน

ดังนั้นจึงยังคงเลือก PTTEP เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงาน เนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้นด้านบวกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นคาค่ากำไรของ PTTEP ในไตรมาสแรกจะโตสูงสุดหุ้นพลังงานขนาดใหญ่ 9 ตัว ส่วนระยะยาวคาดการณ์เปิดประมูลโครงการบงกชและเอราวัณรอบใหม่จะออกที่ไออาร์ได้ในเดือน เม.ย.นี้ และประกาศรายชื่อผู้ชนะได้ภายในปี 2561 นี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนหุ้น PTTEP

ขณะที่แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังที่ พลเอก ลูฮุท บินซาร์ ปันด์จัยตัน (H.E. Gen. Luhut Binsar Pandjaitan, Retired) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านกิจการทางทะเล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผู้ว่าการธนาคารอินโดนีเซีย เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และนำเสนอสารเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม ASEAN Leaders' Gathering จากประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

โดยในการหารือเรื่องพลังงาน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้าในคดีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

PTTEP

(ต่อจากหน้า 28)

PTTEP จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอหนารา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและโอกาสทางการลงทุนของประเทศไทยในอินโดนีเซีย

ส่วนความเคลื่อนไหวราคาหุ้น PTTEP ล่าสุดในวานนี้ (3 เม.ย.) ทำราคาเปิดการซื้อขายที่ระดับ 114 บาท โดยทำราคาสูงสุดของวันที่ 115 บาท ต่ำสุดของวันที่ 113.50 บาท และทำราคาปิดที่ระดับ 114.50 บาท ปรับลดลง 1.50 บาท หรือคิดเป็นลดลง 1.29% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวมตลอดวัน 965 ล้านบาท ดังนั้น จากราคาปิดที่ 114.50 บาท เท่ากับมีอັฟไซต์ 18% เมื่อเทียบราคาเป้าหมายของโบรกฯ ที่ 135 บาท ■

อ่านต่อหน้า ๕๑